

MiC**MATICHON**
INFORMATION CENTER

Subject Heading :

Source :

มติชน

Date : 18 ก.พ. 2559

Page : 4

No:

59079099



วันหวานขึ้น - วีระพล ตั้งสุวรรณ ปช.ศาลฎีกา เป็น ปช.พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง กิริยา
บุญประเสริฐ บุตรี สุวิทย์ บุญประเสริฐ กับวรายุทธ พิษยวัฒน์ บุตร วีระพล-ดวงศิริ พิษยวัฒน์ โดยมี
ประไพ บุญประเสริฐ ร่วมยินดี ณ ห้องจูบิเตอร์ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

Source : มติชน (ป้าย)

Date : 18 ก.พ. 2559 Page : 12 No: 59078567

‘ปู’ฟังสืบพยานโจทก์คดีจำนำข้าว

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวรวิชัย หล้าแหล่ง ทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปรับฟังการไต่สวนพยานครั้งที่ 2 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท โดยทีมทนายความเตรียมความพร้อมเพื่อรับฟังและซักค้านการไต่สวนพยานโจทก์

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะนำประเด็นที่นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดโครงการจำนำข้าว ระบุว่าตัวเลขที่ชาวนาได้รับส่วนต่างราคาจำนำข้าวไม่คิดเป็น

ความเสียหาย รวมถึงกรณี น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การปิดบัญชีรับจำนำข้าวรอบปี 2558 ที่กระทรวงการคลังระบุมีข้าวหายจากสต็อก 390,000 ตันนั้น เป็นการลงบัญชีผิดพลาดและยังไม่ได้ข้อสรุปทางบัญชี เข้าต่อสู้ในชั้นศาลหรือไม่ นายวรวิชัยกล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ในชั้นไต่สวนพยานโจทก์ ทางทีมทนายความยังไม่มีการพิจารณาจะส่งประเด็นไหนลงไปบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พนักงานอัยการโจทก์เตรียมพยานให้ศาลไต่สวน 4 ปาก ได้แก่ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)—อดีตประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าว น.ส.เน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต น.ส.ศิริสา กันต์พิทยา รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ขู่ว่าร่าง-ถ้าไม่ปรับเรื่องท้องถิ่น

นายขยงศกล่าว ว่า ข้อเรียกร้องของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เขียนถ้อยคำให้ชัดเจน

ปราศจากการตีความอีกในอนาคต ถึงแม้ กระทบจะอธิบายว่าการปกครองส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคถูกระบุไว้ในมาตรา 72 ว่าด้วย รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งครอบคลุม การปกครองส่วนกลางและภูมิภาคแล้ว แต่ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดปัญหาการตีความ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหา กระทบเขียนให้ชัดเจน และการที่กระทบได้ขอร้องการปกครองท้องถิ่นให้ เป็นหมวดหมู่ใหม่โดยเฉพาะนั้น คาดว่าการเพิ่ม บทบัญญัติตามที่สมาคมเสนอไม่น่ามีปัญหา ผู้สื่อข่าวถามว่าการที่กระทบไม่เขียน ชัดเจน กล่าวไว้ในอนาคตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะถูกยุบหรือไม่ นายขยงศกล่าวว่า ยืนยัน ตนพร้อมทำหน้าที่อื่นใดก็ได้ แต่การอ้างไว้ ซึ่งการปกครองในพื้นที่ ที่เป็นส่วนสำคัญ ของการนำนโยบายรัฐบาลลงไปในพื้นที่ จึง ควรเขียนเนื้อหาให้ชัดเจน ทั้งนี้ จะติดตาม อย่างใกล้ชิด หากข้อเสนอไม่ได้รับการ อนุมัติก็ให้สมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตาม การลงความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับร่าง รัฐธรรมนูญต่อไป

ทุกจังหวัดลุยเสนอผ่านผู้ว่าฯ

ด้านนายอมรกล่าวว่า กระทบไม่ได้ละเลย การปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยืนยันว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงให้ ความสำคัญ ส่วนข้อเสนอที่ยื่นมานั้น ไม่ต้อง ห่วง ตนจะนำไปพูดคุยกับที่ประชุมกระทบต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่ ชี้นำร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านประชาคมหรือไม่ และอยากให้เห็นชุมชนประชาชนออกมา ใช้สิทธิลงประชามติในวันที่ 31 ก.ค.กัน มากๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ในจังหวัด ต่างๆ ทั่วประเทศ ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือขอให้ปรับปรุงเนื้อหาในประเด็น ดังกล่าวเช่นกัน อาทิ นายภมรศศิษฐ์ ไรจน์ ธนวิทย์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือผ่านนายปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่, นายศักดิ์ชัย ชาติพิศุชา กำนันตำบลหนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในฐานะนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมา พร้อม ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 32 อำเภอ ยื่น หนังสือผ่านนายวิเชียร จันทโรทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา, นายสุศักดิ์ อายุพงศ์ นายก สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิก 100 คน เข้ายื่นหนังสือ ผ่านนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าฯภูเก็ต

'บักปอก' สืบท่อมือบผิดกฎหมาย

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มอบให้นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจง สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย แล้วว่าการเสนอแนะข้อกฎหมายมีช่องทาง นำเสนอได้ แต่การมารวมตัวชุมนุมกัน อาจเสี่ยงผิดกฎหมายได้ โดยเฉพาะ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับทำเสียเอง ต้อง ระมัดระวัง ไม่ควรรวมตัวเพื่อกดดัน ส่วน กระทบปรับแก้หรือไม่ ก็ต้องมีภาระชี้แจงให้ เกิดความเข้าใจ

“ผมไม่กังวลว่าจะมีกลุ่มอื่นๆ ใช้วิธีรวม ตัวเพื่อชุมนุมในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ควร ทำเพราะจะเกิดความระส่ำระสายขึ้นได้ ใครที่ต้องการเสนอข้อคิดเห็นขอให้ไปพูด ในเวทีที่ควรพูด มากกว่าจะมาสร้างความ รุนวาย มิเช่นนั้นสังคมจะอยู่ลำบาก คนก็เบื่อ หน่าย แต่เชื่อว่าทุกคนมีเจตนาดี เพียงแต่ อาจจะไม่รู้ว่าการรวมตัวนั้นเป็นเรื่องผิด กฎหมาย” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

กทต. ฟื้นฟูจัดงานประวัติศาสตร์

เวลา 15.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กทต.) มีการจัดงานกทต.พบสื่อ ประจำปี 2559 โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกทต.และกทต.ทั้ง 4 คนมาร่วมงาน อย่างพร้อมเพรียง โดยนายศุภชัยกล่าวว่า ภารกิจสำคัญที่กทต.ต้องรับผิดชอบคือ จัดให้ มีประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ประมาณ

วันที่ 31 ก.ค. กทต.เตรียมความพร้อมมี ยุทธศาสตร์รองรับและศูนย์ประชาคม ติภายในได้แนวคิด 3 ปี ประชาชนสะดวก ประชาคมดีที่ยั่งยืน ประชาธิปไตยมีคุณภาพ

ด้านนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กทต.ด้าน กิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง ประชาคมติ กล่าวว่า การจัดลงประชามติ งานนี้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทย ถ้า สื่อมวลชนได้ให้ความรู้ ติดตาม ให้ ประชาชนตื่นตัว การลงประชามติจะคุ้มค่า และครั้งนี้ใช้งบค่อนข้างสูง 3,000 กว่าล้าน บาท เพราะภาวะต่างๆ เปลี่ยนไป กทต.จึง ตระหนักและระวังว่าเงินจะไม่ละลายน้ำ หากเราให้ข่าวสารข้อมูลกับประชาชน ทำให้ มีส่วนร่วมได้มาก นั่นคือถ้าไรที่เกิดขึ้นจาก การทำประชามติ

ขงกฎเหล็กคุมประชามติ

นายธีรวัฒน์กล่าวว่า ส่วนที่เพิ่มโทษเกี่ยว กับการทำประชามติให้สูงขึ้นนั้น เพื่อให้เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย คุ้มครองให้ประชามติ เดินหน้าไปได้ ถ้าไม่มีการคุ้มครองอย่างนี้ หากมีใครสักคนล้มประชามติโดยวิธีต่างๆ เราจะสูญเสีย 3-4 พันล้าน เสียชื่อเสียง ประเทศ ถือเป็นมาตรการป้องปราม ไม่ใช่ กฎหมายเพื่อปราบปรามคนเห็นต่าง แต่ต้อง เห็นต่างจากความถูกต้อง เห็นต่างแบบผิด

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กทต.ด้าน กิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า สำหรับ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออก เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้น กทต.ได้ ส่งไปยังรัฐบาลแล้วเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ขึ้นอยู่ กับรัฐบาลจะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ ยืนยัน ว่ากทต.พยายามทำเต็มที่ ให้ประชามติเที่ยง ธรรม ฝ่ายที่เห็นด้วย เห็นต่างจะต้องมีโอกาส เสนอความเห็นต่อสาธารณะเท่าเทียมกันภายใต้กติกาไม่ปลุกระดมการเมือง หรือให้เกิด ประโยชน์ต่อกลุ่มการเมืองใด ต้องทำให้ชาว โลกเห็นว่าประชามติเป็นกลาง ไม่ให้ได้ เปรียบเทียบเปรียบเทียบ ได้ออกแบบให้องค์กร ที่ประสงค์รณรงค์มาจัดแจ้งการรณรงค์ กิจการเป็นอย่างไร คัดเลือกส่งตัวแทน เข้ามาจัดเวทีอภิปรายกับเราผ่านทีวี 10 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน

ทำเอาพลาตารัฐ-เม.ย.เปิดตัว

นายสมชัยกล่าวว่า เราจะพิมพ์รัฐธรรมนูญฉบับเต็ม 1.2 ล้านเล่ม กระจายไปยังจุด ต่างๆ ที่ประชาชนจะเข้าถึงได้ เป็นเอกสาร สรุปลงสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ 20 หน้า 6 ล้านเล่ม และสรุปย่อสาระสำคัญ 17 ล้านเล่ม ตัวเลขขบอยู่ที่ 170 ล้านบาท จากเดิม 800 ล้านบาท เปิดซองมาอาจจะต่ำกว่านั้น แต่เรา ขอรัฐบาล 200 ล้านบาท ที่เหลือ 30 ล้านบาท อาจพิมพ์เพิ่มเติม ส่งถึงครัวเรือนที่มีสิทธิลง ประชาคมติทุกครัวเรือน ส่งไปพร้อมเอกสาร แจ้งเจ้าบ้าน ให้ประชาชนตัดสินใจออกเสียง ประชาคมติบนฐานความรู้

นอกจากนี้จะมีแอปพลิเคชัน ชื่อแอปฯ พลาตารัฐ ให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญทั้งยากทั้ง ง่าย ถ้ารัฐธรรมนูญไม่มีการแก้ไขมาจะออกสู่ ประชาชนได้กลางเดือน เม.ย. ก่อนสงกรานต์ แต่ถ้าปรับแก้ไขจะไม่เกินสิ้นเดือนเม.ย.

‘ปู’ จินตนาการ-ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลฎีกาแผนกคดี อาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนน แจ้งวัฒนะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมทนาย เดินทางมาศาล ฎีกา เพื่อสืบพยานได้ส่วนคดีรับจำนำข้าว เป็นนัดที่สอง โดยมีอดีตรัฐมนตรี แกนนำ และอดีต.ส.พรรคเพื่อไทย มาให้กำลังใจ จำนวนมาก

ขณะเดียวกันมีกลุ่มประชาชนจากพื้นที่ ต่างๆ กว่า 30 คน มารอบบริเวณทางเข้าศาล เพื่อมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจ พร้อมชูป้าย ผ้า “ชาวมามาให้กำลังใจนายทนาย ยิ่งลักษณ์ ดิกว่ายกพวกด่า ในทำเนียบ” ท่ามกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ 1 กองร้อย และ ตำรวจนอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัย โดยรอบศาล ทันทีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์มาถึง ประชาชนต่างส่งเสียงตะโกนให้กำลังใจ “นายทนาย สู้อภัยทนาย ยิ่งลักษณ์” พร้อมเข้า มากอดและมอบรวงข้าว ส้มโอและดอก

กุหลาบ เป็นที่ระลึก

เชื่อไม่ผิดคดีแพ่งจำนำข้าว

น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์กรณีนายจิรัชย์ มูลทองโรว์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าว ระบุนโยบายรับจำนำข้าวไม่ผิด แต่ผิดที่พฤติการณ์วิธีการบริหารงานว่า ในส่วนของคดีแพ่งมองว่านโยบายไม่ผิด เมื่อนโยบายไม่ผิดผู้ที่นำนโยบายมาปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านไม่รู้ว่าผิดอย่างไร ปัญหาในแต่ละขั้นตอนของคดีก็ต้องการความชัดเจนอย่าเหมารวมว่านโยบายนี้ผิดทั้งหมด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลที่จะพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

“ดิฉันได้เตรียมหลักฐานที่จะชี้แจงขั้นตอนต่อไปแล้ว ส่วนการต่อสู้คดีนั้นยืนยันว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งทีมทนายเตรียมข้อมูลและหลักฐานหักพยานฝ่ายโจทก์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในศาล ที่ผ่านมาก็ได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปแล้ว 7 ฉบับ แต่ยังไม่เห็นการตอบรับหรือการเอาหนังสือขอความเป็นธรรมดังกล่าวมาพิจารณา เราต้องเรียกร้องทุกสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อรักษาสิทธิ แต่ไม่ได้หวังว่าจะได้รับการตอบรับ เราต้องร้องขอการตอบรับและให้พิจารณาข้อมูลทางกฎหมายมากกว่าการที่จะมาบอกว่าผิดอย่างเดียว จึงขอให้ชี้แจงในเรื่องข้อกฎหมายด้วย” น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

ปฏิเสธระดมทุนทั่วโลกสู้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่จะขอเพิ่มทุนความกว่า 17 ล้านดอลลาร์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสู้คดีจำนำข้าว น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า “ขออนุญาตปฏิเสธเลย เพราะไม่ทราบว่าจะแหล่งข่าวไปเอาข้อมูลมาจากไหน วันนี้ทีมทนายมีเท่าที่เห็นอยู่ ใช้ทีมทนายเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ” เมื่อถามว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามาช่วยทำคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า “ยังไม่ได้ทำตรงนั้น เพราะวันนี้คดียังถือว่าอยู่ในขอบเขตของราชอาณาจักรไทย ทนายเราก็มีความรู้ความสามารถ ประกอบกับเนื้อหาต่างๆ อยู่ในขั้นตอนที่เราสามารถใช้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเทศได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสืบพยานโจทก์นัดสองพนักงานอัยการโจทก์เตรียมพยานให้ศาลไต่สวน รวม 4 ปาก ประกอบด้วย น.ส.ศุภา ปิยะจิตติ กรรมการป.ป.ช. อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าว น.ส.เน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นนักวิชาชีพการตรวจสอบบัญชี ที่จะเบิกความประเด็นหลักการทางบัญชี น.ส.ศิริสา กันต์พิทยารองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เบิกความเรื่องหนี้สาธารณะ และนายสุพัฒนีย์เฉลียว ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เบิกความการเบิกจ่ายเงินให้กับชาวบ้านจำนวนมาก-น้อยเพียงใด

ศาลสั่งห้ามขึ้นนำ-บิดเบือน

ต่อมาเวลา 17.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางออกจากศาลภายหลังการสืบพยานฝ่ายโจทก์เกือบ 8 ชั่วโมง โดยตรงเข้าไปพบกับประชาชนที่ยังคงรอมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจก่อนขึ้นรถกลับ ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะต้องมาร่วมรับฟังการสืบพยานฝ่ายโจทก์รวม 14 ปากภายในเวลา 5 นาที ในครั้งต่อไปวันที่ 26 ก.พ. วันที่ 4 มี.ค. และ 23 มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสืบพยานไต่สวนวันนี้ก่อนที่จะปิดบัลลังก์ศาลได้ขอความร่วมมือจากทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยในการให้สัมภาษณ์ต่างๆ ขออย่าให้ข้อมูลในลักษณะชี้นำหรือบิดเบือน หากมีอะไรขอให้มาพูดกันในศาล ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการสืบพยานไต่สวน บรรดาแกนนำและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ร่วมรับฟังการสืบพยานต่างปฏิเสธที่จะพูดคุยในรายละเอียด โดยระบุเพียงว่าเป็นเรื่องปกติที่จะขอความร่วมมือไม่ให้นำข้อความที่พูดในศาลออกมาเผยแพร่

ทนายให้ความร่วมมือเต็มที่

ด้านนายทนายชาญ หล้าแหล่ง ทนายความของน.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ถ้าให้ข้อมูลเรื่องวันนัดคงไม่เป็นอะไร แต่ในเรื่องเนื้อหาคดี

ศาลได้กำชับไว้ ผู้สื่อข่าวถามว่าการขอความร่วมมือนั้นรวมถึงพยานในคดีด้วยหรือไม่ นายทนายชาญกล่าวว่าใช่ ส่วนของเราอยู่ในกระบวนการ แต่พยานเขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการ แต่เราต้องมาศาลทุกนัด เมื่อถามว่าแสดงว่าจากนี้จะต้องระวังเรื่องถ้อยคำในการให้สัมภาษณ์ใช่หรือไม่ นายทนายชาญกล่าวว่าปกติตลอดมาเราก็ระวังเรื่องการให้สัมภาษณ์อยู่แล้ว เราเข้าใจในกระบวนการพิจารณาและหน้าที่ของทนาย เมื่อศาลขอความร่วมมือเราต้องรับฟังไว้

ผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตหากมีการกล่าวพาดพิงอดีตนายทนายเกี่ยวกับคดีจำนำข้าวทางทนายสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายในการฟ้องหมิ่นประมาทหรือช่องทางใดได้หรือไม่ นายทนายชาญกล่าวว่าดูว่าจะใช้อะไรบ้าง เมื่อถึงวันนั้นทำอะไรในเรื่องใดได้บ้างในเรื่องอะไร ส่วนบรรยากาศในการซักถามวันนี้ถือว่าดี

ซีเอ็นเอ็นเปิดไฉฉีฉี

เมื่อเวลา 17.00 น. สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยระบุว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นผู้ที่ได้รับวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง การประท้วง และรัฐประหาร โดยมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในวันรัฐประหาร น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุว่า ขณะนั้นอยู่ที่บ้าน หลายคนโทรศัพท์มาบอกว่าเกิดรัฐประหาร ตอนแรกก็ไม่เชื่อ จึงโทรศัพท์ตรวจสอบและพบว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายตรงข้ามซึ่งกำลังนั่งประชุมเพื่อหาทางออกให้ประเทศถูกทหารจับตัวทั้งหมด

เมื่อถามว่ามีการเรียกตัวไปยังกองทัพเพื่อปรับทัศนคติ ได้พูดคุยกะไรกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่าคณะรัฐประหารบอกให้คนอยู่เงียบๆ เก็บเนื้อเก็บตัว อย่าเคลื่อนไหวทางการเมือง และทหารขอให้อย่าลงพื้นที่พบประชาชนสักระยะหนึ่ง และยังขอให้อย่าโพสต์ข้อความใดๆ ลงเฟซบุ๊กอีกด้วย

ย้ำอีกไม่คิดหนี

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพล 100 คนแรกของโลกจากการจัดลำดับของนิตยสารฟอร์บส์มาเก็บตัวเงียบๆ ตามลำพัง อดีตนายทนายกล่าวว่า ก็ทราบดีว่าเมื่อมีอิสรภาพ เดินทางไปที่ไหนก็ได้ที่ต้องการ แต่วันหนึ่งไม่สามารถไปไหนได้ ย่อมไม่มีใครชอบแน่ๆ แต่ดิฉันไม่ได้ขออิสรภาพให้ตัวเอง ขอแค่ทำให้ประชาชนได้อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ เพื่อผู้มีอำนาจในบ้านเมืองขณะนี้จะได้ยินเสียงประชาชน

ส่วนข้อถกถึงกรณีอุกฟ็องโนคดี
โครงการรับจำนำข้าวว่าละเลยปฏิบัติหน้าที่
น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามัน
ประหลาด นโยบายมุ่งช่วยเหลือประชาชน
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีอยู่ในระดับปฏิบัติ
แต่กลับให้ตนซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายเป็น
ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา

เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
ลี้ภัยทางการเมืองเหมือนพี่ชาย น.ส.ยิ่งลักษณ์
กล่าวยืนยันว่า “ดิฉันจะอยู่ต่อสู้คดี ดิฉัน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องสู้ ทุก
สายตาที่จับจ้องดิฉัน ให้ความมั่นใจได้ว่า
ดิฉันไม่เคยคิดแม้แต่จะหนี”



จีแก่ใจ - นายชยศ แก้วเขียว นายกษมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
ยื่นหนังสือต่อนายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เรียกร้องให้
กรธ.แก้ไขร่างรธน.หมวดการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่รัฐสภา



กำลังใจ -
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เดินทางมาศาลในการ
สืบพยานไต่สวนคดี
รับจำนำข้าวนัดที่ 2
ที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง
ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมี
ประชาชนมาให้กำลังใจ
จำนวนมาก เมื่อ
วันที่ 17 ก.พ.

Source :

มติชน (บ่าย)

Date :

18 ก.พ. 2559

Page :

13

No :

59078569

‘ธานินทร์’ร่อนจม.เปิดผนึกถึง‘ปธ.กรธ.’ หวั่นการเมืองครอบงำคนนอกนั้ง‘ก.ต.’

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รองคณบดีฯ สั่งจัดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยระบุว่า มีข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 191 ซึ่งบัญญัติว่า “การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ต้องมีความเป็นอิสระ และดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็น หรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

จดหมายระบุว่า จะเห็นได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ด้วย เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลได้ อันจะกระทบต่อหลักประกันความเป็นอิสระของศาลและผู้พิพากษาและเป็นการขัดกับ

หลักนิติธรรม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สำคัญที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 3 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอง

จดหมายระบุว่า ระบบการบริหารงานศาลยุติธรรมโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมของประเทศไทยเป็นระบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะผ่านการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบรรพตูลาการของประเทศไทย เพื่อที่จะหาแนวทางในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สุด มิได้ลอกหรือนำแบบอย่างมาจากประเทศใด และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนั้นก็ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและมีความมุ่งมั่นตั้งใจมาโดยตลอด ไม่ปรากฏข้อบกพร่องผิดพลาดอันใด เมื่อระบบของประเทศเรานั้นคืออยู่แล้วก็ควร

จะคงรักษาไว้และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป “การที่ กรธ.บัญญัติให้มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนั้น เป็นการให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้พิพากษามาร่วมปกครองผู้พิพากษาย่อมน่าคิดว่าบุคคลภายนอกนั้นอาจจกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองไม่มากนักน้อย เป็นที่น่าหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่การแทรกแซงศาลยุติธรรมในที่สุด จึงยืนยันว่าไม่สมควรที่จะกำหนดให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมแม้แต่เพียงคนเดียว” จดหมายระบุ

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date :

11 ธ. ค.พ. 2559

Page :

B14

No :

ยกฟ้อง 'มาร์ค-สุเทพ' คดีสังสลายเสื่อแดง

โพสต์ทูเดย์ - ศาลอุทธรณ์ชี้คดีไม่อยู่ในอำนาจ พิพากษายืนยกฟ้อง "อภิสิทธิ์-สุเทพ" สังสลายแดงปี 2553

ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในความผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา กรณีสังสลายการชุมนุมของกลุ่มเสื่อแดงปี 2553

ทั้งนี้ ศาลเห็นว่าจำเลยดำเนินการในฐานะนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการปฏิบัติตาม

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การออกคำสั่งต่างๆ เพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมาย ซึ่งกระทำไปในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การสอบสวนเพื่อเอาโทษจึงเป็นอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการยื่นฟ้องจำเลยโดยอาศัยสำนวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งไม่มีอำนาจ ทำให้

การฟ้องจึงไม่ชอบ ศาลอาญาจึงไม่ใช่ศาลที่มีเขตอำนาจรับคดีทั้งสองสำนวนไว้พิจารณา นายโชคชัย อ่างแก้ว หมายความผู้เสียหาย กล่าวว่า จะปรึกษาหารือข้อกฎหมายกับพนักงานอัยการ แต่ส่วนตัวเห็นว่าควรยื่นฎีกาให้ถึงที่สุด

Source :

ไทยโพสต์

Date 18 ก.พ. 2559

Page : 11

No :

ศาลรับฟ้องเทนนิส/ ธวัชชัยยื่นคำร้อง 'โมฆะ'

เมืองทองธานี ● พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อุปนายกสมาคมเทนนิส เผยปัญหาเลือกตั้งเทนนิสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หลังจากศาลประทับฟ้องเรื่องที่ "บ๊ิก" ร.ต.ท.दनัย อุดมโชค ยื่นคำร้องขอให้เป็นโมฆะ นัดไต่สวน 16 พ.ค.นี้ พร้อมยื่นคำร้อง "กกท." ต้องประกาศการเลือกตั้งเป็นโมฆะเท่านั้น

ความคืบหน้าจากปัญหาการเลือกตั้งสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทย (กกท.) ไปลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ "บ๊ิกเอ็ม" พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อุปนายกสมาคม ในฐานะประธานการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายชลิตรัตน์ จันทรวงษา กรรมการอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคม และนายอรรถ พันธุ์จินดา ฝ่ายกฎหมายสมาคม ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมีหมายเรียกสมาคมไปแถลงข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

พล.อ.ธวัชชัยกล่าวว่า ตามที่สโมสรสมาชิก โดย ร.ต.ท.दनัย อุดมโชค และพวก ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ให้การประชุมใหญ่และการเลือกตั้งเป็นโมฆะ และต่อมาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ร.ต.ท.दनัยและพวก ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ กกท.ระงับการรับรองและจดทะเบียนกรรมการอำนวยการชุดใหม่ ต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรีมี

หมายเรียกสมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไปแถลงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาไต่สวน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ สมาคมจึงขอชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งศาล และข้อเท็จจริงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ร.ต.ท.दनัยและพวกยื่นคำร้องต่อศาลนนทบุรี ให้การประชุมใหญ่และการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 เป็นโมฆะ และศาลได้ประทับฟ้อง และนัดไต่สวนคดีเป็นครั้งแรกในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จึงถือว่าขณะนี้มีการหยิบยกกรณีการประชุมใหญ่และการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการชุดใหม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยศาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งศาลจะเป็นผู้พิจารณาต่อไปว่าคำตัดสินเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ซึ่งทุกฝ่ายควรจะต้องให้ความเคารพในอำนาจของศาลในการพิจารณาคดีนี้ ส่วนประเด็นขอคุ้มครองชั่วคราว ศาลเห็นว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองชั่วคราว

พล.อ.ธวัชชัยกล่าวต่อว่า สมาคมและผู้แทน กกท. ร่วมกันให้ข้อมูลในการไต่สวนและลงนามรับทราบคำสั่งศาลร่วมกัน สมาคมจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัดในเรื่องคำสั่งศาลที่ถือว่ายังไม่รับรองผลการประชุม

สมาคมไม่สามารถดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการใดๆ ตามมาตรา 59 ซึ่งทั้ง กกท.

และสมาคมลงนามรับทราบ และเนื่องจากศาลได้ประทับรับคำร้องคดีที่มีผู้ร้องให้การประชุมและเลือกตั้งเป็นโมฆะและนัดไต่สวนอีกครั้ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สมาคมจะต้องเคารพในอำนาจศาล และรอฟังการตัดสินเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาต่อไป

สมาคมอยากขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในกระบวนการยุติธรรมและคำตัดสิน

ของศาล โดยไม่ดำเนินการในสิ่งที่ก้าวล่วงอำนาจศาล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อส่วนรวม และเมื่อมีคำตัดสินใดๆ ออกมา ทุกฝ่ายจะต้องให้การยอมรับและปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมจึงไม่ขอกล่าวถึงการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอีกต่อไป เพราะอยู่ที่การพิจารณาของศาลแล้ว

“บ๊ิกเยิ้ม” กล่าวทิ้งท้ายว่า สมาคมจะไม่หยุดแค่นี้ จะพยายามหาข้อมูลเรื่อยๆ เพื่อส่งให้ กกท.พิจารณา ถ้า กกท.เห็นว่าครบถ้วนและตัดสินใจประกาศเป็นโมฆะก็ทำได้ โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า กกท.ไม่สามารถที่จะมีความเห็นเป็นอื่น นอกเหนือจากคำวินิจฉัยของศาลในคำสั่งดังกล่าว แต่หาก กกท.จะทำได้ ก็คือการประกาศเป็นโมฆะเท่านั้น.

Source : ข่าวสด

Date : 18 ก.พ. 2559

Page : 25

No: 59078688

คัมภีร์กึ่งงูเห่าทางเพศสตรี ในร่างรธน.ฉบับใหม่

ปัจจุบันบทบาทของ “ผู้หญิง” ซึ่งมีจำนวนมากว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ ไม่ใช่ “ผู้ตาม” อีกต่อไป ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญทั้งในครอบครัวและทุกระดับทางสังคม การสนับสนุนให้เนื้อหาในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทให้ความสำคัญต่อสิทธิสตรีและความหลากหลายทางเพศจึงเป็นสิ่งที่องค์กรสตรีร่วมผลักดันในทุกครั้งที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญล่าสุด คณะกรรมการสังคัม ทิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “บทบาทของผู้หญิงกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่” จากเครือข่ายองค์กรสตรีภาคประชาสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา ที่อาคารรัฐสภา 2



วิทวิท บุรีกุล

ดร.วิทวิท บุรีกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวถึงผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าหน้าที่สำคัญในรัฐสภาคือออกกฎหมายและตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐ ถ้ามีกลุ่มคนที่มีความคิดหลากหลาย การพิจารณากฎหมายจะละเอียดมากขึ้น อย่างในวันดามีการเรียกร้องให้ผู้หญิงอยู่ในสภา จากนั้นวันดาแทบไม่มีการฆ่ากันอีกเลย เพราะการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้หญิงจะมีความเมตตามากกว่าผู้ชาย จึงควรกำหนดให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ด้าน น.ส.ศิริพร ปัญญาสน นายกสมาคมส่งเสริมการพัฒนาศตรีและเยาวชนลำปางกล่าวว่า อยากให้ส่วนท้องถิ่นมีผู้หญิงร่วมบริหารด้วย สัดส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายควรอยู่ที่ 50



ศิริพร, ปัญญาสน

ต่อ 50 เพราะพื้นที่ใดก็ตามที่มีผู้หญิงร่วมบริหาร ความรุนแรงในครอบครัวจะลดน้อยลง งบประมาณส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ด้านการศึกษา สุขภาพ และการพัฒนาคนในชุมชน ที่สำคัญอยากให้ระบุคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อบ่งบอกว่าประชาชนทุกคนเสมอภาคกัน

นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดดลิ่งชัน กล่าวถึงผู้หญิงกับกระบวนการยุติธรรมว่า มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย ควรระบุถึงกลุ่มคนที่มีความคิดหลากหลายทางเพศ ไม่ใช่แค่ชายและหญิง ส่วนพรรคสื่อก็ก้าวถึงแค่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อยากให้ระบุถึงคนพิการและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย



มาตรา 28 การจับและคุมขังบุคคล ควรระบุถึงแนวทางการปฏิบัติให้มีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพของบุคคลที่ถูกค้น รวมถึงการปฏิบัติต่อเด็กและผู้หญิงให้มีความยืดหยุ่น เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิจนเกินไป ส่วนมาตรา 64 วรรคสาม ระบุว่ารัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส วรรคสี่ ถึงสตรี เด็ก และกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าไปด้วย และอยากให้เพิ่มคำว่าสิทธิมนุษยชนในมาตรา 4

ขณะที่ ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนธิ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม เสนอให้ระบุเรื่องการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้หญิง เช่น ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของหญิง โดยมีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ และการดูแลสวัสดิการของหญิงอาชีพบริการ ด้วยสถานภาพอ่อนด้อยกว่าชายทำให้หญิงจำเป็นต้องเสริมสร้างภายในให้เข้มแข็งเพื่อพึ่งตนเอง จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้หญิงปฏิบัติธรรมด้วย



การบวชเป็นภิกษุณี เพื่อช่วยในการเติบโตทางจิตปัญญา เพราะในประเทศไทยยังไม่มีภิกษุณี

“อยากให้รัฐรับดำเนินการออกพร.บ. เพื่อคุ้มครองความเสมอภาคและสิทธิสตรี เรื่องบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมจากรัฐ โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ เพราะผู้หญิงมีอวัยวะด้านการเจริญพันธุ์ต่างจากผู้ชาย อย่างการเป็นประจำเดือน บางคนปวดท้องจนไม่สามารถทำอะไรได้ แล้วยังเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งปากมดลูก นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิง โรคเหล่านี้ไม่เกิดในผู้ชาย โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

ของทารก เด็กจะมีสุขภาพดีได้แม่ต้องแข็งแรง เมื่อสังคมคาดหวังว่าเด็กจะเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ รัฐจึงต้องลงทุนกับสุขภาพของผู้หญิงเป็นพิเศษ” พญ.เพ็ญศรีระบุ

ในประเด็นผู้หญิงกับเศรษฐกิจ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)



นิตยสาร นิตยสาร

ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มธ. เสนอว่าหากสตรีอยู่ในฐานะแรงงาน รัฐควรคุ้มครองและดูแลแรงงานในและนอกระบบอย่างทั่วถึง ในฐานะเจ้าของกิจการ รัฐควรมีระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้นและมีตลาดรองรับ ในฐานะภรรยา มารดา หรือผู้บริหาร โภค รัฐควรตรวจสอบว่าสตรีเหล่านี้มีรายได้เพียงพอในการใช้จ่ายสิ่งจำเป็นหรือไม่แล้วมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการหรือไม่

รศ.ดร.นิรมลกล่าวเพิ่มเติมว่า ในมาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอต้นเป็นกฎหมาย หมายความว่า ระเบียบดำเนินการหากถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับมาตรา 41 เสนอเรื่องร้องทุกข์และฟ้องหน่วยงานรัฐ ในกรณีการเลือกปฏิบัติ หากมีการร้องทุกข์และฟ้องหน่วยงานเอกชน จะทำได้หรือไม่ นอกจากนี้รัฐควรมีมาตรการเยียวยาบุคคลที่เดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย



ขณะที่ตัวแทนจากสมาคมฟ้าสีรุ้งเสนอว่าเมื่อปี 2558 มีการประกาศใช้พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งรับรองการมีอยู่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคนข้ามเพศ และเคยมีการรับรองเรื่องเพศสภาพไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับไม่มี ทำให้รู้สึกว่าคุณคนเหล่านี้จะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

ปิดท้ายที่ตัวแทนจากมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม เสนอว่าควรระบุเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง เด็ก และกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกรณีถูกละเมิดทางเพศ เพราะบางครั้งถูกเลือกปฏิบัติและไม่ได้รับความเป็นธรรม